

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI NK: 2021-2026**

Kính gửi:

- Ủy Ban bầu cử Tỉnh Quảng Ngãi
- Quý vị Đại biểu;
- Toàn thể bà con cử tri.

Tôi tên: Trần Thị Nguyên Thảo Sinh ngày: 09/06/1993

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

- Phó giám đốc Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà.
- Ủy viên ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Quảng Ngãi.

Được sự tín nhiệm của lãnh đạo nơi công tác đề cử và cử tri nơi công tác cũng như cử tri nơi cư trú tín nhiệm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi qua các lần hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ tôi về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 19, gồm các: xã Phở Khánh, xã Phở Cường, xã Phở Hòa, xã Phở Châu, Phường Phở Thạnh, Phường Phở Vinh, Phường Nguyễn Nghiêm thuộc Thị xã Đức Phổ.

Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri để tôi cùng các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc với Quý cử tri tại các xã, phường thuộc thị xã Đức Phổ.

Nhân đây, tôi xin gửi đến toàn thể Quý Đại biểu và bà con cử tri lời chào trân trọng và lời thăm hỏi ân cần nhất.

Kính thưa Quý cử tri!

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri, tôi đã nhận thức được vai trò của người đại biểu HĐND là người Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thực hiện quyền lực tại HĐND.

Tôi xin báo cáo Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri với nhiều hình thức và đối tượng, tạo sự linh hoạt nhằm lắng nghe, thu thập ý kiến của cử tri, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND tỉnh, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, tích cực nghiên cứu đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của công dân theo quy định của pháp luật.

3. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch và các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc.

4. Là ứng cử viên nữ, Tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em như: lao động, việc làm, thu nhập cuộc sống, hạnh phúc gia đình, các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các vấn đề về giải quyết việc làm, lao động thất nghiệp, các chính sách về An sinh xã hội, chính sách đối với cán bộ cơ sở, chính sách đối với người có công, đối với đồng bào dân tộc thiểu số v.v...

Để thực hiện được những vấn đề quan tâm trên tôi sẽ kiến nghị với HĐND tỉnh Quảng Ngãi rà soát, sửa đổi, bổ sung những qui định của luật pháp, hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống như: các chính sách thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu,

vùng xa ... Về kinh tế tôi sẽ kiến nghị với HĐND tỉnh quan tâm đầu tư mạnh về hạ tầng cơ sở tạo điều kiện phát triển kinh tế các vùng miền. Đặc biệt tôi sẽ kiến nghị tăng cường các biện pháp và chính sách hữu hiệu để bình ổn giá cả các mặt hàng tạo điều kiện cho người lao động có cuộc sống ổn định. Tiếp tục rà soát kiến nghị về các chế độ chính sách đối với cán bộ các cấp, nhất là cán bộ nữ; đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ ngay trong quá trình hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển KT – XH của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng.

Ngoài ra, tôi sẽ tích cực trong các hoạt động để làm cầu nối giữa bà con cử tri với HĐND tỉnh Quảng Ngãi tranh thủ thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của địa phương để được Tỉnh ủng hộ, sớm giải quyết góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong những năm sắp tới.

Với sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện và tin nhiệm của các cấp lãnh đạo, của quý cử tri đối với tôi sẽ là nguồn khích lệ, động viên to lớn giúp tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Qua chương trình hành động này, rất mong tiếp tục nhận được sự tin nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, để tôi có điều kiện thực Chương trình hành động vừa trình bày trên.

Xin chân thành cảm ơn quý Đại biểu, quý cử tri chú ý theo dõi. Kính chúc toàn thể Đại biểu, cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!